

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 จำนวน ร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	29
2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	31
3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	31
4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้านวิทยากร	32
5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้านเอกสาร/สิ่งอำนวยความสะดวก	32
6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้านคุณภาพการให้บริการ	33
7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้ง 5 ด้าน	33
8 ค่าเฉลี่ย ระดับความสำคัญ จำแนกตามเพศและผลการทดสอบสมมติฐาน เพศที่ต่างกันมีผลต่อการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแตกต่างกัน	34
9 ค่าเฉลี่ย ระดับความสำคัญของความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จำแนกตาม ช่วงอายุ และผลการทดสอบสมมติฐาน	35
10 แสดงความแตกต่างรายคู่ของอายุ จำแนกตามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน แตกต่างกันด้านวิทยากร	36
11 ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จำแนกตาม ระดับการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน	37

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่		หน้า
12	ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จำแนกตามอาชีพและผลการทดสอบสมมติฐาน	38
13	จำนวน ร้อยละ ของข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงในการจัดการอบรม	39
14	จำนวน ร้อยละ ของเรื่องที่ต้องการได้รับการอบรมในครั้งต่อไป	40